



ประกาศโรงเรียนบ้านโฮ

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ด้วยโรงเรียนบ้านโฮ ได้กำหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการใช้ดุลยพินิจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนบ้านโฮ เกี่ยวกับการบริหารการใช้ดุลยพินิจที่มีปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัดให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน การดูแลรับผิดชอบเอาใจใส่ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ๒ ระดับคือ ๑) ระดับก่อนประถมศึกษา ๒) ระดับประถมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและผู้รับบริการในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อกำหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกคำสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ ในภารกิจของทางโรงเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลจึงประกาศใช้มาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายสั่งการ ให้มีแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงาน สถานศึกษา โดยการกำหนดขั้นตอน วิธีการของส่วนงานไว้ดังนี้

๑) การใช้ดุลยพินิจระดับเจ้าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายที่กำหนด มีความชอบธรรม มีหลักธรรมาภิบาล

๒) ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบด้วยหลักเหตุผล ดังนี้

๒.๑ ขั้นตอนแรก มีข้อเท็จจริงเป็นสาระสำคัญ การวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นจะต้องดำเนินการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นจาก พยาน หลักฐาน สิ่งปรากฏที่มีอยู่อย่างเพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่ อย่างไร

๒.๒ ขั้นตอนที่สอง มีข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักฐานอื่นใดอ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตามข้อ ๒.๑ ที่เกี่ยวข้องและเป็นสาระสำคัญ

๒.๓ ขั้นตอนที่สาม ข้อพิจารณา ข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้ใช้ดุลยพินิจจะต้องพิจารณา ตัดสินใจว่ากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักฐานอื่นใด ได้กำหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียวหรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อำนาจหรือไม่ก็ได้ หรือจะเลือกกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ตามที่ได้กำหนดไว้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบรรจบ สิงห์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ